
ได ยันฮีเปิดตัว” ยันฮี ฟ าทะลายโจร” เผยสรรพคุณ

เด็ด สกัดแบบเขมขน มีสารฆาไวรัสโควิด-19

ผลการวิจัยฟ าทะลายโจร ฆาไวรัสโควิด -19 ได ยันฮีเปิดตัว” ยันฮี ฟ าทะลายโจร” เผยสรรพคุณเด็ด สกัดแบบเขม

ขน มีสารฆาไวรัสโควิด-19 กระตุนภูมิคุมกัน แนะนําเป็นยาประจําบาน สนองนโยบายกรมการแพทยแผนไทย เชื่อ

มัน่ตลาดสมุนไพรสดใส

นพ.สุพจน สัมฤทธิวณิชชา ผูอํานวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยวา จากสถานการณความรุนแรงของไวรัสโควิด 19

ทําใหวงการสมุนไพรไทยมีความตื่นตัวขึ้นมาอีกครัง้ โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีฤทธิ ์ตานเชื้อไวรัสได ดังนัน้ทางโรง

พยาบาล จึงไดนํา“ยันฮี ฟ าทะลายโจร”ออกวางตลาด เพื่อใหประชาชนทัว่ไปไดมีโอกาสซื้อสมุนไพร ที่คิดคนโดยคน

ไทยมาใชในการป องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19

นพ.สุพจน กลาววา ยันฮีฟ าทะลายโจร มีสรรพคุณที่โดดเดน คือ ผลิตเป็นชนิดเม็ดสกัดแบบเขมขน มีปริมาณสาร

Andrographolide สูงถึง 6% ตอเม็ด ซึ่งเป็นสารที่รับรองไดวา สามารถทําลายไวรัสไดโดยตรง รวมทัง้ยับยัง้การ

เพิ่มจํานวนของไวรัสโควิด-19 ไดอีกดวย นอกจากนัน้ ยังชวยกระตุนภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรงตอสูกับเชื้อไวรัส

ได ดังนัน้ จึงเชื่อมัน่วา ยันฮีฟ าทะลายโจร จะกลายเป็นยาสามัญประจําบานของทุก ๆ ครัวเรือน รวมทัง้ยังเป็นการ

สนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุงหวังใหยาสมุนไพรไทยกาวไกลไปทัว่โลก

สําหรับแผนการตลาดของยันฮีฟ าทะลายโจรนัน้ ผอ.รพยันฮี กลาววา ไดผลิตและวางจําหนายทัว่ประเทศตามรานคา

รานขายยา ชองทางโมเดิรนเทรด การจําหนายผาน Online และในเร็ว ๆ น้ีจะนําเขา 7-11 เพื่อกระจายผลิตภัณฑ

ไปสูมือผูบริโภค

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ae%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ae%e0%b8%b5/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ae%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ae%e0%b8%b5/


“ นับเป็นขาว ที่นายินดีเป็นอยางยิ่งที่ ผลวิจัยภาครัฐออกมาวา สารสกัดที่อยูในฟ าทะลายโจรจะมีฤทธิ ์ในการฆาเชื้อ

และยับยัง้การแบงตัวของไวรัสโควิด-19ได นับวา ประเทศไทยเราโชคดีมาก ที่มีสมุนไพรอยูมากมาย รวมทัง้แพทย

ที่มีความสามารถ มีประสบการณ ชวยกันคิดคนและสกัดเอาสมุนไพรเหลาน้ีมาทําเป็นยารักษาเชื้อไวรัสไควิด-19

ชวยใหคนไทยมีสุขภาพดีอยางทัว่หน า จึงอยากสนับสนุนใหคนไทยหันมาใชสมุนไพรกันอยางแพรหลายในอนาคต “

นพ.สุพจน กลาว


